

**บาท/ดอลลาร์เข้าอ่อนค่าตามภูมิภาค หลังตลาดมืดหวังเฟดไม่ส่งสัญญาณ QE3**

\*บาท/ดอลลาร์เข้าอ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค หลังจากตลาดมืดหวังกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ไม่ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ เหมือนอย่างที่ตลาดมืดหวังไว้

\*ยูโรและสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ปรับตัวลงเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากแรงบวกจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามคาดคิดของเงิน แผลงลงไปทันทีหลัง(เฟด) ไม่ได้ส่งสัญญาณการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

\*นายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟด ได้แสดงมุมมองที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากรองประธานเฟด ซึ่งสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยที่นายเบอร์นันเก กล่าวว่า เฟดกำลังจับตาดูความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐจากวิกฤติหนี้ยุโรป

\*ความเห็นดังกล่าวของนายเบอร์นันเก สร้างความผิดหวังให้แก่ผู้ที่คาดว่า เขาจะเตรียมการสำหรับมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบ 3 (QE3) และได้บดบังการดำเนินการอย่างไม่คาดคิดของเงิน ซึ่งปรับลดดอกเบี้ยกู้ยืมลง 0.25% และให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นแก่ภาคธนาคาร เพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

\*นายกรัฐมนตรีแองเจลา เมอร์เคิล ของเยอรมนี กล่าวว่า ยุโรปพร้อมจะดำเนินการเพื่อรับรองเสถียรภาพในยูโรโซนแล้ว ขณะที่สเปน ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง 3 ชั้น ทามกลางการคาดการณ์ว่า สเปนอาจจะขอให้สหภาพยุโรป(อียู) ช่วยเหลือภาคธนาคารที่ประสบภาวะหนี้เสีย

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.461 บาท

\*09.10 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.77/80 จาก 31.48/52 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.77/81 จาก 31.50/52 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.40/46 จาก 79.60 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2524/29 จาก 1.2559 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท เข้าขึ้นมาแรงเหมือนกัน(ดอลลาร์แข็งค่า) จากความผิดหวังเรื่องของ QE3 แต่ช่วงเช้าขึ้นมาพอสมควรแล้ว ระหว่างวัน ก็อาจจะขึ้นอีกไม่มากเท่าไร" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ความผิดหวังต่อการที่เฟดไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับ QE3 ทำให้นักลงทุนกลับเข้าซื้อดอลลาร์ และขายสกุลเงินต่างๆ ออกมา โดยมองแนวรับของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 31.85 และแนวต้านที่ 31.75 และ 31.70 ตามลำดับ

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้